

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร : 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## THANI - เก็งกำไร ก็รอดตามน้ำ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

ตลาด หรือ SET Index ในช่วงปลายๆ ปี แบบนี้ ก็ธรรมดาและครบ อาจจะมีความอึดอัดกันให้เห็นกันแทบจะทุกปี แถมนั้นบางตัว ก็ยังออกอาการเล่นเอาอิงไปเลยก็มี... ราคาที่ว้าวต่างๆ ก็มีตัวๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งๆ ที่พื้นฐานก็ดี แถมนั้นบางตัวเป็นหุ้นที่มีปันผลให้อีกด้วย ก็ยังลงไม่เป็นท่า ส่วนราคาสูงๆ บางตัว ที่ใครๆ ก็ว่าสูงนักสูงหนา สูงเกินปัจจัยพื้นฐาน ก็ยังทะยานขึ้นได้อย่างไม่มีเหน็ดเหนื่อย แบบนี้แหละ ถ้าผิดตัว หรือ ผิดจังหวะ ก็มีหวังได้เจ็บตัวกันส่งท้ายปีเก่า ... แถมนั้นไม่ดี ก็ยังไปจนถึง ตอนรับปีใหม่กันโน่นแหละ...ต่างชาติ ก็ยังไม่เห็นการกลับมาซื้ออย่างจริงจัง กองทุนในประเทศ ที่ว่าจะซื้อทำโน่นทำนี่ ก็ยังไม่เห็นจะหนักซื้อแบบมีนัยสำคัญ... แต่ทั้งหมดนี้ คงอีกไม่นานกระมังครับ อาจจะให้เห็นทางชัดเจนแน่ ยิ่งหากมองผ่านไปกราฟของ SET Index ด้วยแล้ว จะเห็นว่ากรอบบนกรอบล่าง เริ่มแคบลงเรื่อยๆ หรือในทางเทคนิคก็คือ เข้าสู่ปลายยอดสามเหลี่ยมแล้วแหละครับ จะออกทางไหน อีกคงไม่นานจะได้รู้กันแล้วละ เอาเป็นว่า เรามองกรอบบนไว้ที่ 1720 หากผ่านไปยืนระดับนี้ได้มันคงเมื่อไร โอกาสทางขึ้นจะเริ่มเปิดทาง หรือ รอบเก็งกำไรระลอกใหม่ จะเริ่มกลับมา... แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะให้น้ำหนักในทางดีมากกว่าก็ตาม แต่หากเกิดพลิกลงมาต่ำกว่า 1690 อีกครั้ง จะเริ่มไม่ค่อยสวยนะ แล้วยิ่งถ้าต่ำกว่า 1680 ลงไปเลยด้วยนั้น อันนั้นเหนือเมฆมา คงไม่มีแล้วละ ชานดำแรลลี่ หรือ แจนยัวร์เอฟเฟค อะไรนั้น ... กลายเป็นปีที่แปลกๆ ไป อาจจะมียุคขาลเมืองคอยกดดันอยู่สักๆ ด้วยกระมัง แถมนั้นหน้า ฟากอเมริกาจ้องเรื่องขึ้นดอกเบี้ยด้วยนี่

### ดูตามเกม...

จะว่าไป ก็อาจจะต้องรอดๆ แล้วซัดตามด้วยนั้นแหละ ถ้าสัญญาณเก็งกำไร ยังไม่เปิดอย่างเต็มตัว ถ้าจะซื้อก่อน ก็ต้องมีทางหนีไวพร้อมเสมอแหละ แต่ถ้าขึ้นจริงเมื่อไร ก็ตามน้ำ

**แนวรับ** : ... 9.7-9.6 หรือ **ไม่ควรเห็นการลงมาต่ำกว่า 9.5 ว่าจะดีกว่า**

**เป้าหมาย** : ... ของรอบเก็งกำไรระยะสั้น ถ้าขึ้น **10.0 ได้ ก็มอง 12.0-12.5**

Price Chart...(THANI)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น THANI...** ดูจากรูปแบบทางโครงสร้าง และสัญญาณแนวโน้มของ MA. หรือ ถ้าจะลาก Trend เข้าไปด้วยนั้น ยังไงก็มองเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรง เพียงแต่การพักตัว ยังไม่แน่ว่าจะจบไปหรือยัง จนกว่าจะผ่านระดับ 10.0 ไปยืนให้ได้มันคง นั้นแหละครับ การขึ้นในระลอกใหม่ อย่างน้อยๆ ก็หวัง 12.0-12.5 หรือ อาจจะถึง 13.0 ได้... แต่สั้นๆ หรือวันหนึ่ง ก็ไม่ควรเห็นการลงมาต่ำกว่า 9.50 ด้วยจะดีกว่านะ หรือ ยิ่งถ้าลงมาต่ำกว่า 9.00 ด้วยแล้วนั้น ก็คงไม่ใช่ที่จะขึ้นต่อ อาจจะจบรอบขึ้นจริง ๆ ไปแล้วเลยก็ได้... ดังนั้น หากว่าจะรอดดูการขึ้น 10.0 อีกหน่อย แม้จะแพงกว่าวันหนึ่ง แต่ก็ช่วยให้ชัดเจนกว่า ในกาเร็งกำไร

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน